



ข่าวธนาคารแห่งประเทศไทย

สำนักสื่อสารสัมพันธ์ ฝ่ายสนับสนุนการบริหาร

โทร. 0-2283-5016-7 โทรสาร 0-2261-5648 www.bot.or.th

ฉบับที่ 48/2547

เรื่อง โครงการช่วยเหลือสังคมและการศึกษาของธนาคารแห่งประเทศไทย

ในปี 2547 ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จัดให้มีโครงการที่ช่วยเหลือสังคม และการศึกษาหลายโครงการด้วยกัน ที่สำคัญได้แก่ “โครงการตอบปัญหาเศรษฐกิจการเงินกับ ธปท.” ซึ่งได้ดำเนินการจบสิ้นลงด้วยความสำเร็จอย่างดียิ่ง และอีก 2 โครงการคือ “โครงการมุมหนังสือ ธปท.” และ “โครงการสนามกีฬาชุมชนด้านยาเสพติด ธปท.” ซึ่งดำเนินการเสร็จเรียบร้อยแล้ว และขณะนี้อยู่ระหว่างการส่งมอบ

โครงการมุมหนังสือ ธปท.

โครงการนี้เกิดขึ้น เนื่องจากธนาคารแห่งประเทศไทยได้เล็งเห็นถึงความสำคัญ ในการสนับสนุน ทางด้านการศึกษาของชาติ รวมทั้งการมีส่วนร่วมในการสนับสนุนกระบวนการสร้างองค์ความรู้ใน สังคมไทย จึงได้จัดทำ “โครงการมุมหนังสือ ธปท.” เพื่อให้เยาวชนไทยได้เพิ่มพูนความรู้จากการที่ได้อ่าน หนังสือที่เป็นประโยชน์ และส่งเสริมให้เยาวชนมีนิสัยรักการอ่าน รู้จักใช้เวลาว่างในการค้นคว้าหาความรู้ ทั้งนี้ ธนาคารแห่งประเทศไทยมีวัตถุประสงค์ให้โครงการนี้ครอบคลุมไปทั่วทุกภาคของประเทศไทย และต้องการให้ มุมหนังสือดังกล่าวเป็นจุดเริ่มต้นที่จะพัฒนาเป็น “ห้องสมุดมีชีวิต” ที่มีการเพิ่มเติมหนังสือและปรับปรุงหนังสือ ต่าง ๆ ให้ทันสมัยอย่างต่อเนื่องต่อไป

ในปี 2547 นี้ ธนาคารแห่งประเทศไทย ได้คัดเลือกโรงเรียนในภาคเหนือ ภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคกลาง และภาคใต้ ภาคละ 10 จังหวัดๆละ 1 โรงเรียน รวมเป็น 40 โรงเรียน ใน 40 จังหวัด ซึ่งธนาคารแห่งประเทศไทย ได้จัดส่งตู้หนังสือพร้อมหนังสือให้ทุกโรงเรียนไปจัดวางเป็นมุมหนังสือ และได้มีการมอบให้โรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 10 โรงเรียนแล้ว วันนี้นับเป็นการมอบครั้งที่ 2

สำหรับหนังสือที่ธนาคารแห่งประเทศไทย มอบให้นี้มีหลากหลายประเภท โดยมุ่งหวังให้เกิดประโยชน์ แก่ผู้อ่านในหลาย ๆ ด้านด้วยกัน กล่าวคือ มีทั้งหนังสือประเภทวิชาการ อาทิ เศรษฐศาสตร์ วิทยาศาสตร์ สังคม รวมทั้งความรู้รอบตัว สารคดี ตลอดจนนิทาน และนวนิยายที่มีคุณค่า เป็นจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 150 รายการ

โครงการสนามกีฬาชุมชนด้านยาเสพติด

โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ในการมีส่วนร่วมป้องกันปัญหาการเสพยาเสพติด ด้วยการส่งเสริมเยาวชนให้หันเหความสนใจจากยาเสพติดไปเล่นกีฬา ออกกำลังกาย เป็นเยาวชนที่มีสุขภาพกาย สุขภาพใจที่ดี ก่อให้เกิดชุมชนที่มีประชากรที่มีร่างกายแข็งแรง มีจิตใจสดใส ห่างไกลยาเสพติด มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ในปีนี้ธนาคารแห่งประเทศไทยได้จัดทำโครงการนี้ โดยกระจายไปใน 4 ภาค ๆ ละ 1 แห่ง คือ ภาคเหนือที่จังหวัดเชียงใหม่ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่จังหวัดขอนแก่น ภาคกลางที่จังหวัดระยอง และภาคใต้ที่จังหวัดสงขลา โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ประชาชนในแต่ละชุมชน ได้ใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้วยการเล่นกีฬา และออกกำลังกายเป็นประจำ รวมถึงการใช้เป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่าง ๆ ของคนในท้องถิ่นอีกด้วย ทั้งนี้เพื่อให้สนามกีฬาแห่งนี้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ประชาชนในพื้นที่ สนามกีฬาที่สร้างขึ้น มีลักษณะเป็นสนามกีฬาเอนกประสงค์ เพื่อให้นักเรียน และชุมชนใช้เล่นกีฬาได้หลายประเภท เช่น บาสเกตบอล วอลเลย์บอล เซปักตระกร้อ และฟุตบอล ขณะนี้ได้มีการมอบสนามกีฬาฯ ไปแล้ว 2 สนาม ใน 2 ภาค คือ โรงเรียนเทศบาลบ้านโนนทัน จังหวัดขอนแก่น และที่โรงเรียนบ้านแม่ น้ำคู จ.ระยอง

ธนาคารแห่งประเทศไทย

24 ธันวาคม 2547